

CHÚA NHẬT XIV – C

Kis mớ yăl-tónggít jónau yălniăm be lới ?

Sống và rao giảng Tin Mừng cách nào ?

Kónrăñ Jesu Kristô nêh jào đơ Pơjưm-niăm broă yăl-bôto Jónau Yălniăm, broă do gớpnjông tus ngai Kónrăñ tus wớl đờ bàr.

Chúa Giêsu đã trao phó cho Hội Thánh công việc rao truyền Tin Mừng, công việc này kéo dài cho đến khi Chúa trở lại lần thứ hai.

Đơs tus đơ broă Yăl tónggít jónau yălniăm gen đơs tus đơ bôta đờng rónàng broă do dê, tài bõh dônia be blàng sre đờng rónàng mớ bêng kôi dum, mớya cau tởwès gen wớl ở gắl.

Nói tới việc rao truyền Tin Mừng là nói tới sự bao la của sứ vụ này, vì thế giới như một cánh đồng bao la và đầy lúa chín, nhưng thợ gặt thì lại không nhiều.

Nêh bàr rỏbô sỏnăm lòt gắn, gen nêh gẻh nờ đờ cau đờp jónau Yălniăm Kónrăñ dê ?

Đã trên hai ngàn năm qua, đã có bao nhiêu người đón nhận Tin Mừng của Chúa ?

Bol he gít lăh khà cau ở hệt gít mớ ở hệt pindờn gen gắm gắl rỏlau mớ cau nêh gít mớ nêh pindờn.

Chúng ta biết rằng số người chưa biết và chưa tin thì còn đông hơn những người đã biết và đã tin.

Đơs tus đơ broă Yăl tónggít jónau yălniăm, gen krung đơs tus đơ ală bôta kalke Pơjưm-niăm nêh tịp, tam tũ păl yăl-tónggít Kónrăñ Jesu Kristô lăh Bôtau tốngklàs jờh dônia in.

Nói tới việc rao truyền Tin Mừng là cũng nói tới những khó khăn mà Hội Thánh đã gặp, khi phải loan báo cho mọi người về Đức Giêsu là Đấng cứu độ cho toàn thế giới.

Nùs nhóm kòn bớnus dê li gùng, gẻh cau gen mắc-mhar pin-đờp, gẻh cau gen ở hệt sên nêh mớ ở rỏcắng làng iắt, gẻh cau gen krung iắt mớ pin-đờp, mớ ya ở lar ở long.

Lòng người cũng thật là phức tạp, có người mau mắn tin nhận, có người thì chưa quan tâm và không sẵn lòng nghe, có người thì cũng nghe và tin nhận, nhưng nửa chừng nửa vờl.....

Bõh đơ ală bôta gắn lăi hờ, Pơjưm-niăm păl rắc đăn mớ păl kớlôi sỏnớng, làng jòi gùng lờh be lới làng jónau Yălniăm Kónrăñ dê rỏgới tus mớ ală nùs nhóm.

Giữa những thực tế lịch sử ấy, Hội Thánh cần phải cầu xin và phải suy tư, để tìm cách làm thế nào để Tin Mừng có thể đến với mọi tâm hồn.

Pắng jónau Yălniăm Luka dê ngai do lờh bol rê in rê wớl mớ ală jónau bớtan Kónrăñ Jesu dê, bõh hờ he rỏgới gít lờh be lới làng rỏgới yăl-tónggít ngắn ală cau in jónau Yălniăm Kónrăñ dê.

Trang Tin Mừng của Luka làm cho chúng ta trở lại với những chỉ thị của Chúa Giêsu, nhờ đó chúng ta biết làm thế nào để thật sự loan báo cho mọi người Tin Mừng ấy.

Bơta lơi kòn bơnus lơh lăh ở gẻh tằm broă mớ phan ngưi.

Sự gì con người làm mà lại không có chính việc (mục đích) và phương tiện.

Tằm broă gen kớp kờn gẻh phan ngưi, mớya ở di phan ngưi lơi krung rợgời lơh tằm broă in tus-gợs.

Chính việc cần tới phương tiện, nhưng không phải phương tiện nào cũng có thể giúp chính việc được hoàn thành.

Bol he kớp kờn gẻh hùu dũh-khoai dờng mớ niăam, ở gợs jónau lơi rợlau ir tam tũ kợlôi behở, mớya hùu dờng krung ở di lăh jónau tằm lơh gợs bơta pindờn tam nùs nhóm cau.

Chúng ta mong mỗi có nhà thờ lớn và đẹp, không cò gì quá đáng khi nghĩ như vậy, nhưng nhà lớn và đẹp cũng không phải là yếu tố chính để làm nên niềm tin trong lòng người.

Hùu mìnđ lăh phan ngưi, gợ mìnđ dong mớ ở rợgời ala tằm broă lăh nùs pindờn he dề.

Nhà chỉ là phương tiện, nó chỉ giúp mà không thể thay thế được chính việc là lòng tin của chúng ta.

Kờnrăñ Jesu bơtăn nẻn jătt-dờn Khai in : băñ giăm priă tam bũt, băñ cẻng kợldung, khỏ kợdi-joă, kờn đợs lăh băñ bởh phan ngưi kớnjở-kớnjũt, gợkoă-gợkoăñ mớ lơh rờh tằm broă, tằm broă păl lăi jờh mớ phan ngưi gen jătt tởnrở.

Chúa Giêsu căn dặn kỹ các môn đệ của Ngài : đừng giắt tiền trong thắt lưng, đừng mang bao bì, giày dép, nghĩa là đừng vì phương tiện công kênh, vướng víu mà mất đi chính việc, chính việc phải ưu tiên và phương tiện thì theo sau.

Krung gẻh ală bơta bol he păl rợcăng ngăc : gẻh bòn gẻh hùu dũh-khoai dờng mớ niăam, mớya nùs pindờn gen ở hoan gợgũh.

Cũng có những điều chúng ta nên cảnh giác : có nơi có nhà thờ lớn và đẹp, nhưng lòng tin và đời sống đạo thì không vươn lên bao nhiêu.

Bướn ngăn làng gợrung tam bơta kớnjở-alăh mớ gợmù, dilăh nùs nhóm he dề ở gẻh bơtê bơto bơta kis pindờn kỡ-kợljăp, bulăh gẻh phan ngưi rờ rà.

Rất dễ bị rơi vào tình trạng ù lỳ và đi xuống, nếu tâm hồn chúng ta không được dạy dỗ sống niềm tin vững chắc, mặc cho có phương tiện dồi dào.

Dăn bol he in bời jătt tus đợ tằm broă tam gùng kis mớ tam gùng yăl tợnggít Jónau Yălniăam, bulăh bol he mìnđ gẻh tam tề phan ngưi dẻt-rợhẻn lờm, mớ ở lơi phan ngưi lơh ở tam tởh mớ tằm broă Kờnrăñ hời jà he kis mớ lơh.

Xin cho chúng ta biết nhắm tới chính việc trong cách sống và cách rao giảng Tin mừng của Chúa, dù chúng ta chỉ có trong tay phương tiện nhỏ bé mà thôi, và không để phương tiện làm lệnh xa mục đích mà Chúa mời gọi chúng ta sống và thực hiện.

Lm. Fx. K'Brel

